



ข้อเสนอ การสานพลังเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

การพนันสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน นอกจากสร้างปัญหาสังคมจากการเป็นหนี้สินและการก่ออาชญากรรมแล้ว **การพนันยังส่งผลต่อพัฒนาการของสมองอย่างถาวร** งานวิจัยทางการแพทย์ทั้งของไทยและนานาชาติ พบข้อมูลที่ยืนยันว่า การพนันสามารถทำลายพัฒนาการของสมองที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตไปตลอดชีวิต ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่ต้องการการแก้ไขอย่างเป็นระบบและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์และความรุนแรงของปัญหา

การพนันที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว คือ 1 (การพนันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทั้งพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ พนันคาสิโนออนไลน์ พนันแข่งม้าออนไลน์ 2 (การส่งข้อความสั้น หรือ SMS เพื่อการเสี่ยงโชคจากกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งขยายตัวอย่างกว้างขวางและไม่มีการควบคุมการเข้าถึงการเสี่ยงโชคลักษณะนี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนัน คือ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กและเยาวชน ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนที่เล่นการพนัน ที่อยู่อาศัยซึ่งแวดล้อมด้วยแหล่งพนัน และการขึ้นนำของสื่อมวลชน และมีข้อค้นพบว่า เว็บไซต์ไลน์ และเฟซบุ๊กกลายเป็นสื่อใหม่ที่เยาวชนใช้หาข้อมูลและเล่นการพนันมากขึ้น

ข้อเสนอเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

- เสนอให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 (ศอ.กต.) จัดตั้งคณะทำงานถาวรที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อศึกษาสถานการณ์การพนัน และจัดระบบเฝ้าระวังจากการพนันผ่านช่องทางออนไลน์
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การพนันและพนันออนไลน์ โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลักคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กระทรวงวัฒนธรรม





ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน www.thainhf.org/icgp

ติดการพนัน = ติดสารเสพติด

- เสนอให้มีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและปิดกั้นการพนันออนไลน์ และใช้คำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24 และ 22 ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับแทงพนันโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอล
- เสนอให้มีระบบความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน โดยการประสานส่งข้อมูลให้กับสายด่วนหยุดพนัน 1232 กรมสุขภาพจิต เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหรือรับการรักษหากอยู่ในภาวะติดพนัน
- เสนอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ รวมถึงการศึกษาวิจัย และพัฒนา กิจกรรมการขับเคลื่อน โดยใช้งบประมาณกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสังคม
- เสนอให้ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นกลไกสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน รวมทั้งประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันออกแบบการแก้ไขปัญหา

